

# ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๖๓



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลเอกจักรฉัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๕) เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.)  
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ  
ทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๙๔  
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุม  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน  
๒๕๖๔ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๒๑๕ ราย และมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์)  
เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความ  
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) และขอให้สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอแนะ  
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชในการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด - 19  
เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้

๒. มอบหมายนายอำเภอทุกอำเภอ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษา  
ความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจสอบ สื่อสาร  
วางมาตรการป้องกันควบคุมและกำกับดูแลให้สถานประกอบการทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่  
ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. มอบหมาย...





ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว๒๓๘๘

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน ซึ่งได้มีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๔๘๘๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ถือเป็นปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๐) โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด - 19 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้

๑.๒ ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคุมและกักกักับดูแลให้สถานประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๑.๓ ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด - 19 กรณีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

๒. จังหวัดชายแดน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศของประเทเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

๓. จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วน of โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ - ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระบบ เบื้องต้นจำนวน ๕๐๐ เตียง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๔๗๘๓

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลการประชุม สปก.ศบค.  
ประจำวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติ  
ไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ตามข้อ ๒ ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ให้ สปม. และ ศบค.มท. ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑) ให้ติดตาม เฝ้าระวังการข้ามแดนให้ กำชับ ผวจ. ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศของประเทศไทยเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว มาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ๒) ให้ ศบค.มท. แจ้ง ผวจ. ทุกจังหวัด เพื่เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด - 19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๐) และจังหวัดสามารถออกมาตรการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้	สปม./ ศบค.มท.	
๒.	ให้ ศบค.มท. ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคุม และกำกับดูแลให้สถานประกอบการทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด.	ศบค.มท.	
๓.	เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง สู่ครอบครัวและสถานที่ส่วนบุคคล พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุรับเชื้อจากญาติ และผู้ร่วมกิจกรรม เน้นการเฝ้าระวังและคัดกรองในกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มทำกิจกรรม จึงเห็นควรให้กรมกิจการผู้สูงอายุ และ มท. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สส. ดังนี้ ๑. กำกับดูแล มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด - 19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ๒. กำกับดูแล ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด - 19 เน้นย้ำมาตรการ DMHTTA	กรมกิจการ ผู้สูงอายุ(พม.)/ ศบค.มท.	

	<p>๓. เมื่อตรวจพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด - 19 ให้รายงาน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบทันที</p> <p>๔. ตรวจสอบคัดกรองญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยม หรือคนการเยี่ยมในขณะนี้</p> <p>๕. กรณีรับผู้สูงอายุเข้ามาใหม่ ควรเฝ้าดูอาการ ๑๔ วัน และทำการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ</p>		
๔.	ให้ คค. วางมาตรการลดการเดินทาง ลดการจัดระบบการขนส่ง โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดของโรค และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ	คค.	ทราบ
๕.	ให้ ศปก.ตร. ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑) ติดตามสถานการณ์ประจำวัน รวมถึงรายงานที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง กรณีการลักลอบเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๐) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัด โดยดำเนินการตามที่กรมควบคุมโรค(สธ.) แนะนำ โดยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ตามมาตรการ DMHTTA ๒) ให้ ศปก.ตร. หรือภายในหน่วยงานเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงมาก	ศปก.ตร.	
๖.	ให้ กท. พิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนเวลาในการรับทหารใหม่เข้ากองประจำการ และการดำเนินการวิธีรับทหารใหม่เข้าหน่วยประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๔ ออกไปอย่างน้อย ๑ เดือน เนื่องจากหากเกิดการแพร่ระบาดในกองทัพจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางการแพทย์ของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด และขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงในปัจจุบัน ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถเลื่อนได้ ขอให้ กท. พิจารณาใช้มาตรการ Organizational Quarantine กับทหารใหม่ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าหน่วย ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ กท. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในการประชุม ศปก.ศบค. ต่อไป	กท. กรมการสรรพร กำลังกลาใหม่	
๗.	ให้ วธ. กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือกำหนดมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 เนื่องจากการจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ	วธ. และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	

	อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด		
๘.	ที่ประชุม สปก.ศบค. มอบหมายให้ผู้กำกับดูแลระบบ call center (1668/1669/1330) ทั้ง ๓ แห่ง บริหารจัดการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีผู้ป่วยติดต่อไม่ได้โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ให้มีการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยโดยให้มีระบบที่สามารถจำแนกข้อมูล ติดตาม ประเมินสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อได้ ๒) การจัดการระบบ call center ให้มีเจ้าหน้าที่รับสายขอรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ แล้วส่งข้อมูลให้ทีมคัดกรอง ติดต่อกลับไปซักประวัติคัดแยกประเภทผู้ป่วยตามมาตรการการคัดกรองทางด้านสาธารณสุขต่อไป ๓) รวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อประเมินสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป	กรมการแพทย์/ กทม./ สปสช.	
๙.	ให้ จ.สมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ - ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ กทม. และปริมณฑลในระบบเบื้องต้นจำนวน ๕๐๐ เตียง	สธ.สมุทรสาคร/ ศบค.มท. สมุทรสาคร	
๑๐.	ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบความคืบหน้าแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี รมว.สธ. เป็นประธาน	สธ.	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔